



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๙๖

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๒๗๔

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า โครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนน การพนัน) หรือโครงการอารักษ์ (ARRAG Project) ได้ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก ๑๐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ชุดสื่อกิจกรรมในสถานศึกษาในการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วกับโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ จึงขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจจัดการเรียนการสอน เรื่องการรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากการพนันและอุบัติเหตุทางถนน เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของโครงการเพื่อสามารถดาวน์โหลดองค์ความรู้กระบวนการสอนผ่านแนวทางการพัฒนาการยับยั้งชั่งใจแบบ Executive Function ที่โครงการใช้ในการพัฒนาเด็กให้รู้จักพอ การฝึกการคิดตัดสินใจอย่างมีเหตุและผลแบบการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) วิธีการสอนผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือกับคนในชุมชน และสื่อกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น เพลง เกม กิจกรรมต่าง ๆ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน Facebook และ web-page โครงการอารักษ์ https://www.facebook.com/ARRAGPROJECT/?modal=admin_todo_tour หรือ <https://basicious.com/ARRAG/>

จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์ตามโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนน การพนัน) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศร ชันเงิน)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙

ผู้ประสานงาน นายสุวิชา โกศินานนท์

โทร. ๐๙ ๓๖๖๗ ๒๗๑๙

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

พจนานุกรม...
เลขที่ 12577
วันที่ ๒๐ สค ๒๕๖๒
วันที่.....



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๒๗๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

เลขที่ 004951

วันที่ ๒๐ สค ๒๕๖๒

เวลา.....

จำนวน ๑ ชุด

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนน การพนัน) หรือโครงการอารักษ์ (ARRAG Project) ว่า ได้ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก ๑๐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ชุดสื่อกิจกรรมในสถานศึกษาในการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วกับโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ จึงขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจจัดการเรียนการสอน เรื่องการรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากการพนันและอุบัติเหตุทางถนนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของโครงการเพื่อสามารถดาวน์โหลดองค์ความรู้กระบวนการสอนผ่านแนวทางการพัฒนาการยับยั้งชั่งใจแบบ Executive Function ที่โครงการใช้ในการพัฒนาเด็กให้รู้จักพอ การฝึกการคิดตัดสินใจอย่างมีเหตุและผลแบบการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) วิธีการสอนผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือกับคนในชุมชน และสื่อกิจกรรมต่างๆ (เช่น เพลง เกม กิจกรรมต่างๆ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน Facebook และ web-page โครงการอารักษ์ https://www.facebook.com/ARRAGPROJECT/?modal=admin_todo_tour หรือ <https://basicious.com/ARRAG/>

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์ตามโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนน การพนัน) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐ - ๒๒๕๑ - ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๔๐๔-๔๑๔ โทรสาร ต่อ ๔๑๘

ผู้ประสานงาน : นายพัฒนศักดิ์ ดวงจิตร โทร. ๐๙๘-๒๗๙๕๖๔๕

"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕"



โครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม(อุบัติเหตุทางถนน การพนัน):

โครงการพัฒนาและปฏิบัติการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนน การพนัน) หรือโครงการอารักษ์ (ARRAG Project) อันเป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาและปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 10 มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ชุดสื่อกิจกรรมในสถานศึกษา ในการพัฒนาพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วกับโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ บัดนี้ผลการพัฒนาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจจัดการเรียนการสอนเรื่องการรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงจากพนันและอุบัติเหตุทางท้องถนนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของโครงการเพื่อสามารถดาวโหลดองค์ความรู้ กระบวนการสอนผ่านแนวทางการพัฒนาการยับยั้งชั่งใจแบบ Executive Function ที่โครงการใช้ในการพัฒนาเด็กให้รู้จักพอ การฝึกการคิดตัดสินใจอย่างมีเหตุและผลแบบการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) วิธีการสอนผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือกับคนในชุมชน และสื่อกิจกรรมต่างๆ (เช่น เพลง เกม กิจกรรมต่างๆ.) ได้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย ใน Facebook และ web-page โครงการอารักษ์ https://www.facebook.com/ARRAGPROJECT/?modal=admin_todo_tour หรือ <http://basicious.com/ARRAG/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้



ดร. อัญญมณี บุญชื้อ

หัวหน้าโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

(อุบัติเหตุทางถนน การพนัน)

หมายเหตุ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ดร. อัญญมณี บุญชื้อ ได้ที่ teacherpinny@gmail.com

ภาคผนวก

หลักการและเหตุผลของโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนน การพนัน): โครงการพัฒนาและปฏิบัติการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาหนึ่งของการเลี้ยงดูและให้การศึกษากับเด็กเล็กๆ โดยเฉพาะในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาตอนต้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการหาวิธีการสร้างเสริมพัฒนาการและการดูแลเด็ก แต่ควรรวมไปถึงการเสริมสร้างให้เด็กรู้วิธีการปกป้องและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กจากภาวะเสี่ยงที่นับวันมีมากขึ้นทุกวันจากปัญหาของสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเด็กในศตวรรษพบปัญหานี้มากกว่าเด็กในอดีตอย่างเห็นได้ชัด เช่น ภัยจากการใช้ถนน หรือภัยจากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการพนัน ซึ่งอาจมีผลต่อการมีทัศนคติความเชื่อว่าการพนันไม่ใช่สิ่งที่ดี ทำให้เด็กเกิดค่านิยมที่จะพยายามสร้างตัวจากความเชื่อในโชคมากกว่าการพยายามสร้างตัวจากความสามารถของตนเอง จนนำไปสู่การเดินทางไปในเส้นทางชีวิตที่ผิดในอนาคต หรือการใช้ถนนอย่างประมาท ตัดนิสัยของ “ไม่เป็นไร” แทนที่จะฝึกการคิด ตัดสินใจจากการสังเกต แยกแยะ คาดคะเนความเป็นไปได้จากสิ่งรอบตัว ซึ่งผู้ใหญ่มักจะแสดงออกด้วยการเลี้ยงเด็กออกจากสถานการณ์เสี่ยงให้มากที่สุด หรือการที่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเพื่อไม่ให้เด็กต้องรับรู้หรือเผชิญกับความเสี่ยงในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมทางลบ แทนที่จะฝึกให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจหรือปกป้องตนเอง ซึ่งจากการศึกษาวิจัยจากหลายประเทศพบว่า การปกป้องจากผู้ใหญ่มักกล่าวไม่ว่าจากที่บ้านและโรงเรียนกลับเป็นการสร้างความอ่อนแอให้กับเด็กและมีผลให้เด็กเกิดภาวะตกใจ ลังเล ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเองยามเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการให้ความรู้ สร้างประสบการณ์ หล่อหลอมทัศนคติ ความเชื่อใหม่ทั้งจากทางโรงเรียนและการเลี้ยงดูจากทางบ้านเพื่อวางรากฐานและฝึกให้เด็กรับรู้ว่าคุณสามารถคิดตัดสินใจ แก้ปัญหาเพื่อจัดการและผ่านเหตุการณ์ความเสี่ยงด้วยตนเองที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย จึงน่าจะเป็นการพัฒนาเด็กอย่างถูกวิธี เพราะไม่ว่าเด็กยุคสมัยใด หรือชนชาติใดนั้นต่างมีลักษณะร่วมตามธรรมชาติที่แท้ของเด็ก คือเด็กทุกคนต่างชอบการผจญภัยและอยากเป็นตัวของตัวเอง เด็กชอบที่จะเผชิญความท้าทาย มีความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยตนเองและจะภูมิใจเป็นอย่างมากถ้าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านการใช้สัญชาตญาณความไวต่อการอยู่รอด (Life Sense)

อย่างไรก็ตามวิธีการที่สำคัญที่สุดในการเตรียมเด็กให้สามารถเผชิญ ผจญ และผ่านปัญหาได้ด้วยตนเอง จากปัจจัยเสี่ยงในสังคม ด้วยการใช้ทัศนคติ ความสามารถที่จะตัดสินใจในทางที่ถูกกับเหตุการณ์ที่มีทางเลือกให้ทันที หรืออย่างรู้เท่าทันตนเองและผู้อื่นนั้น จำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝน ฝึกหัด การควบคุมและติดตามการกระทำของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนน การพนัน) อันเป็นโครงการพัฒนาและปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมใน การพัฒนาเด็ก ให้มีภูมิคุ้มกันจากการพนัน และสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากห้องพนัน และเพื่อให้โรงเรียน ครู เด็กและคนในสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการผ่านการรณรงค์และการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการใช้ชุดกิจกรรม โดยมี ดร. อัญญาภรณ์ บุญชื้อ เป็นหัวหน้าโครงการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญโรงเรียนที่มีความประสงค์เป็นกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ ในการทดลองชุดสื่อกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ